

สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรัก

นักบุญยอห์น (ยน 8:1-11) ถ่ายทอดคุณลักษณะของพระเจ้า ผ่านท่าทีของพระเยซูเจ้ากับบุคคลต่าง ๆ ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจจากพระวรสารตอนนี้ **ส่วนแรก** เป็นเรื่องราวระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสี และใน **ส่วนที่สอง** เป็นเรื่องราวระหว่างพระเยซูเจ้ากับ หญิงคนหนึ่งถูกจับขณะล้วงประเวณี

ส่วนที่หนึ่ง พระเยซูเจ้าถูกทดลองจากบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสี ที่หวังจะหาเหตุปรักปรำพระองค์ โดยการพาหญิงที่ถูกจับขณะล้วงประเวณีคนหนึ่งมาขึ้นตรงกลาง ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังสั่งสอนประชาชนที่ห้อมล้อมพระองค์อยู่ในพระวิหาร และเปิดประเด็นคำถามว่า **“อาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะล้วงประเวณี ในธรรมบัญญัติโมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร”** หากคิดในแง่ของข้อกำหนดกฎหมายของชาวยิวสมัยนั้น ก็ดูเหมือนว่าไม่น่ายากที่จะตอบ แต่พระเยซูเจ้า **“ไม่ได้ตอบในทันที ทรงนิ่งสงบ และ ก้มลงเอานิ้วพระหัตถ์ขีดเขียนอย่างเงียบ ๆ ที่พื้นดิน”** แต่คนเหล่านั้นก็ยังทูลถามซ้ำย้ำต่ออีก ที่สุด ก็ทรงเงยพระพักตร์ขึ้น ตรัสว่า **“ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด”** แล้วก็ทรงก้มลงขีดเขียนบนพื้นดินต่อไป นักบุญยอห์นเล่าต่อไปว่า เมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังคำตอบของพระเยซูเจ้า ก็ค่อย ๆ ทอยออกไปทีละคน เริ่มจากคนอาวโรโธจนเหลือแต่พระเยซูเจ้าตามลำพังกับหญิงคนนั้น ซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิม จากเรื่องราวที่พอกกล่าวถึงในข้างต้นสาระสำคัญที่พอเชื่อว่า พระเยซูเจ้าทรงสอนและเน้นย้ำกับเราทุกคนคือ **จงอย่าตัดสินผู้อื่น** โดยให้เหตุผลว่า **“ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด”** พี่น้องที่รัก พ่อขออภัยกับพี่น้องโดยหยิบยกคำพูดของพระเยซูเจ้าเพื่อเตือนใจเราทุกคน รวมถึงตัวพ่อเองด้วยว่า **เราทุกคนล้วนมีบาป** ดังนั้น ไม่ว่าใคร ก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินผู้อื่น เพราะผู้เดียวที่มีสิทธิ์ตัดสินเรา มนุษย์ทุกคนได้ คือ พระเจ้า เท่านั้น

ส่วนที่สอง พระเยซูเจ้าตรัสกับหญิงคนนี้ว่า **“เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย...”** พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ขึ้นตรัสกับนางว่า **“นางเอ๋ย พวกนั้นไปไหนหมด ไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ”** หญิงคนนั้นทูลตอบว่า **“ไม่มีใครเลย พระเจ้าข้า”** พระองค์จึงตรัสกับนางว่า **“เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย...”** ข้อคิดประการที่สอง คือ **จงเมตตาและให้อภัย** นอกจากจะทรงสอนเราไม่ให้ตัดสินผู้อื่น พระองค์ก็ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างด้วยการ **“แสดงพระเมตตาและให้อภัยผู้กระทำความผิด”** ทั้ง ๆ ที่อำนาจของพระเจ้า ทรงมีสิทธิ์ที่จะตัดสินตามพระทัยของพระองค์ได้ แต่กลับเลือกที่จะให้ความเคารพ ไม่

ขัดแย้งหรือต่อต้านต่อบทบัญญัติใด ๆ แต่ก้าวข้ามกฎบัญญัติที่บรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสี อ้างอิงมาว่าโมเสสสั่ง ไปสู่สิ่งใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น ด้วยการขอให้เราแต่ละคน **“เลือก แสดงความเมตตาต่อผู้กระทำผิด และให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่”** เช่นเดียวกับที่พระองค์ ทรงกระทำ

ข้อคิดประการที่สาม คือ การให้อภัยเป็น **“พระเมตตารัก”** ของพระเจ้า หญิงคนนี้ได้ถูกจับขณะ กำลังล่วงประเวณี หญิงคนนี้ได้ถูกนำมาประจานความประพฤติของตนเองต่อหน้าประชาชนขณะที่ กำลังห้อมล้อมฟังพระเยซูเจ้าเทศนาสั่งสอน นางรู้ตัวว่าตนเองกระทำการที่ไม่ถูกต้อง รู้ตัวว่าตนเอง ประพฤติผิดต่อกฎบัญญัติ และต้องได้รับโทษอย่างไร จากคำประจานของผู้ใหญ่ทางศาสนา นางไม่กล้าแม้แต่จะมองพระพักตร์พระเยซูเจ้า ไม่กล้าที่จะร้องขอการอภัยจากทุกคน และแม้แต่จะขอจาก พระองค์ด้วยซ้ำไป นางยอมรับการกระทำผิดของตนเอง และรอรับการลงโทษจากคำตัดสินของ พระองค์ที่กำลังถูกทำทนายอยู่ แต่พระเยซูเจ้าทรงเลือกที่จะเชื่อมโยงหัวใจของพระองค์กับหัวใจของ นาง รับรู้ถึงความรู้สึกภายในหัวใจของนาง ทรงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกผิดบาป ความอับอาย ละอายใจที่เกิดภายในจิตใจ พระองค์ไม่ทรงต้องการตอกย้ำซ้ำเติมสิ่งที่นางได้รับ ด้วยการสนับสนุนให้คน ทุ่มหินใส่ตามที่กฎบัญญัติได้กำหนดไว้ เพราะคำกล่าวหาที่มาพร้อมคำถามที่ว่า **“หญิงคนนี้ได้ถูกจับ ขณะล่วงประเวณี ในธรรมบัญญัติ โมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตาย ส่วนท่านจะว่า อย่างไร”** นั้นประจักษ์ขึ้นก่อนใหญ่ที่ทุกคนทุ่มใส่เพื่อประจาน คุณนาง เพียงเท่านั้นก็มากอยู่แล้ว พระองค์จึงทรง **“เลือกทำ”** สิ่งที่น่าเหนือกว่าความคาดหมายของทุกคน ด้วยการปฏิบัติความรักและการ ให้อภัยแก่คนที่ประพฤติดูผิด และถูกตีตราประจานว่าเป็น **“คนบาป”** และ เชิญชวนให้ทุกคนหัน กลับมาต่อกระจากและ **“มองดูตัวเอง”** ก่อนที่จะตัดสินคนอื่นแม้ว่าเขาจะกระทำผิดก็ตาม

ข้อคิดประการสุดท้าย คือ **“... ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก”** พระเยซูเจ้าไม่เลือก การ ลงโทษ เพื่อหยุดพฤติกรรมของนาง แต่กลับเลือกการให้อภัยและให้การยอมรับตัวตนทั้งหมดของ นาง ด้วยทรงมุ่งหวังให้หญิงคนนี้ได้เกิดการการกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองอย่างจริงจัง จึง ทรงย้ำว่า **ตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก** พี่น้องที่รัก พ่อขออย่าให้เราทุกคนยึดพระเยซูเจ้าเป็นอย่างไรในการ ดำรงชีวิต ด้วยการแสดงความเมตตาต่อกัน ไม่คว่นตัดสินใคร และพร้อมจะกลับใจเปลี่ยนแปลง ชีวิตของตัวเองเสมอเมื่อทำผิด **ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร**